



ที่ สธ ๐๒๓๐/ว ๑๐๗๘

สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๕  
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ๗๐๐๐๐

๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งสรุปการประชุม Monday Conference R ๕ ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๑

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป  
ทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ ๕ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ผู้อำนวยการสถาบัน  
กัลยาณิราชนครินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๕ ราชบุรี  
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัดราชบุรี ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์  
ที่ ๕ สมุทรสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ผู้อำนวยการวิทยาลัย  
พยาบาลบรมราชชนนีทุกแห่ง ในเขตสุขภาพที่ ๕ และผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  
จังหวัดสุพรรณบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปการประชุม Monday Conference R ๕ ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๑ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ ผู้ตรวจราชการได้สั่งการให้มีการประชุม Monday Conference R ๕ เป็นประจำทุก  
วันจันทร์ เวลา ๐๘.๐๐ น. เพื่อกำกับติดตามนโยบายเร่งรัดการบริหารจัดการภายในเขตสุขภาพที่ ๕ นั้น

ในการนี้ สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๕ ขอส่งสรุปการประชุม Monday Conference R ๕  
ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๑ วันจันทร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

*นบร มนร*

(นายณรินทร์รัชต์ พิษณุคามินทร์)  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๕

กลุ่มอำนาจการ

โทร. ๐ ๓๒๓๒ ๓๐๑๔

โทรสาร ๐ ๓๒๓๒ ๓๐๑๕

สรุปการประชุม Monday conference ครั้งที่ 25/2561  
วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 08.02 – 08.25 น.

\*\*\*\*\*

ประธาน : ดร.นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญ	มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1	ประธานแจ้งให้ทราบ : 1.1 สถานการณ์น้ำของจังหวัดเพชรบุรี	- สถานการณ์น้ำของจังหวัดเพชรบุรี ขอให้มีการ Monitor ขอให้รายงานสถานการณ์ให้ทราบในที่ประชุมนี้	1) รับทราบ 2) มอบหมายให้นพ.สสจ.เพชรบุรี รายงานสถานการณ์น้ำ	สสจ.เพชรบุรี
	1.2 ผลงาน PA รอบ 9 เดือน ปี 2561	- ขอให้ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการฯ ประสานกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) เพื่อขอข้อมูลผลงาน PA รอบ 9 เดือน มา Ranking 12 เขต และคัดเลือกเรื่องที่มีผลงานอยู่ในลำดับต้น ๆ ของประเทศมาสรุปทเรียน	1) รับทราบ 2) มอบหมายให้ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการฯ ประสานกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) ขอข้อมูลผลงาน PA รอบ 9 เดือน มา Ranking 12 เขต และสรุปทเรียน	สำนักงานเขตสุขภาพที่ 5
2	นำเสนอสถานการณ์ไข้เลือดออก เขตสุขภาพที่ 5 โดยนายชลิต เข้มมาลัย เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขชำนาญงาน สคร. 5	นายชลิต เข้มมาลัย เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขชำนาญงาน สคร. 5 - สถานการณ์ไข้เลือดออก เขตสุขภาพที่ 5 พบผู้ป่วยจำนวนทั้งสิ้น 4,161 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 79.02 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต จำนวน 5 ราย พบผู้ป่วยสูงสุดในเดือนมิถุนายน จำนวน 1,113 ราย และรูปแบบการระบาดต่อเนื่องมาจากครึ่งปีหลัง ภาพรวมเขตสุขภาพที่ 5 มีแนวโน้มสูงขึ้น - จากการส่งตรวจ Serotype พบว่าส่วนใหญ่จะเป็น Den 1 รองลงมา ได้แก่ Den 4 , Den 2 และ Den 3 ตามลำดับ จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ จังหวัดนครปฐม เป็นอันดับ 1 ของประเทศและเขตสุขภาพอำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ อำเภอพุทธมณฑล รองลงมา ได้แก่ อำเภอสามพราน อำเภอแก่งกระจาน อำเภอบางแพ อำเภอบ้านแพ้ว ตามลำดับ	1) มอบหมายให้นพ.สสจ.นครปฐม และนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.นครปฐม เปิด EOC จังหวัด EOC ทุกอำเภอ และจังหวัดลงติดตาม ทบทวนในเรื่องการดูแลรักษา และการวินิจฉัยกับโรงพยาบาล 2) มอบหมายให้จังหวัดที่พบผู้เสียชีวิตทบทวนลงไปดูพื้นที่ เพื่อ	- สสจ.ทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 5

วาระ ที่	เรื่อง	สาระสำคัญ	มติที่ประชุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		<p>- ในช่วง 4 สัปดาห์ล่าสุดอำเภอที่มีการระบาดต่อเนื่องมากที่สุด จำนวน 32 อำเภอ คิดเป็นร้อยละ 51.61 และอำเภอที่เปิด EOC จำนวน 19 อำเภอ คิดเป็นร้อยละ 59.37</p> <p>- การติดตามประเมินผลทั้ง 8 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 5 จากตำบลทั้งหมดจำนวน 638 ตำบล พบว่าสถานการณ์โรคอยู่ในช่วงเฝ้าระวัง 28 วัน จำนวน 114 ตำบล ควบคุมได้จำนวน 331 ตำบล และควบคุมไม่ได้จำนวน 191 ตำบล และมีการรายงานต่อเนื่อง 4 สัปดาห์ล่าสุด จำนวน 27 ตำบล</p> <p>- ผลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย พบว่าค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายเกินเกณฑ์มาตรฐานในชุมชนทุกจังหวัด แผนการที่จะดำเนินการต่อไป คือ การลงพื้นที่ที่มีการรายงานต่อเนื่อง 4 สัปดาห์ล่าสุด จำนวน 27 ตำบล หลังจากนั้นจะลงพื้นที่ที่ควบคุมไม่ได้ จำนวน 191 ตำบล โดยใช้วิธีการสุ่มประเมินบางส่วน</p> <p><b>นพ.สมาน พุตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี</b></p> <p>- รูปแบบการระบาดส่วนใหญ่ติดต่อกันในบ้าน และหมู่บ้านเดียวกัน โดยการประเมินผล 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่ามาตรการหลักที่ใช้ยังสามารถใช้มาตรการเดิมได้ แต่ความเข้มข้นในการดำเนินการยังน้อย โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการระบาด ขณะนี้ได้เร่งรัดการดำเนินการตามมาตรการมากขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะในพื้นที่ระบาดพบว่า เจ้าหน้าที่ที่ลงไปประเมินพื้นที่ยังมีความเกรงใจในการขอการสนับสนุนบุคลากรของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 เช่น จังหวัดนครปฐม พบการระบาดมากซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน สามารถขอสนับสนุนจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ไปช่วยดำเนินการในพื้นที่</p> <p><b>ประธาน : ดร.นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ผู้ตรวจราชการฯ</b></p> <p>- ขอให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)</p>	<p>ได้ทราบถึงปัญหาและการแก้ไข รวมไปถึงการทำ Dead Case Conference</p> <p>3) มอบหมายทุกจังหวัดดำเนินการมาตรการไม่ให้ยุ่งกััด</p> <p>4) มอบหมายให้ สสจ.ทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 5 เน้นย้ำบทบาทของ สสอ. ในการควบคุมติดตามใช้เลือดออก</p>	

วาระ ที่	เรื่อง	สาระสำคัญ	มติที่ประชุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		<p>สสจ.นครปฐม เปิด EOC ใช้เลือดออกในพื้นที่จังหวัด และทุกอำเภอ ขอให้ประชุมทบทวนเรื่องการดูแลรักษา และการวินิจฉัย ในเรื่องการดูแลรักษา และการวินิจฉัย ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมีการทิวเข้มโดยเชิญนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ไปอบรม ในส่วนของเขตสุขภาพที่ 5 จะติดตามควบคุมจากการประชุม Monday Conference ต่อไป</p> <p><b>นพ.ชัยพร สุชาติสุนทร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม</b></p> <p>- จังหวัดนครปฐมขณะนี้ได้ดำเนินการเปิด EOC เรียบร้อยแล้ว โดยให้ทุกอำเภอเปิด EOC และเน้นย้ำในเรื่องของความเข้มข้นในการควบคุมป้องกันโรค มีการทำ Early Detection, Early Diagnosis และ Early Treatment และจะขอความช่วยเหลือจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ในพื้นที่ที่ชุมชนหนาแน่น และได้มีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ซึ่งได้สั่งการให้ผู้นำชุมชนต่าง ๆ ร่วมกับสาธารณสุข และขอให้ท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือ โดยให้นายอำเภอเป็นประธานในการเปิด EOC ซึ่งต้องกำชับและอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน</p> <p><b>ประธาน : ดร.นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ผู้ตรวจราชการฯ</b></p> <p>- จังหวัดนครปฐมพบผู้เสียชีวิตที่อำเภอกำแพงแสน ขอให้ดูระบบการวินิจฉัย พื้นที่ที่มีการระบาดเยอะ ได้แก่ พุทธมณฑล เมือง และกำแพงแสน จะให้ทีมสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ลงพื้นที่ช่วยเหลือหรือไม่</p> <p><b>นพ.ชัยพร สุชาติสุนทร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม</b></p> <p>- มีการเชิญผู้มีความรู้จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 และทีมศิริราชมาให้ความรู้ในการรักษา และได้ดำเนินการพันควั่นควบคุมสิ่งแวดล้อม ณ อำเภอพุทธมณฑลไปเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 แต่เนื่องจากยังพบตัวแก่ยุ่งลาย ในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 จึงส่งทีมไปพันควั่นอีกครั้ง</p>		

วาระ ที่	เรื่อง	สาระสำคัญ	มติที่ประชุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		<p><b>ประธาน : ดร.นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ผู้ตรวจราชการฯ</b></p> <p>- ขอให้ทบทวนลงไปดูพื้นที่ เพื่อได้ทราบถึงปัญหา และการแก้ไข การทำ Dead Case Conference และให้ดำเนินการตามมาตรการไม่ให้ยุ่งกีด รณรงค์ยาทาต่าง ๆ ให้เน้นบริเวณห้องน้ำในวัด เนื่องจากมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก และในจังหวัดราชบุรีที่พบการแพร่ระบาด</p> <p><b>พญ.ปาจริย์ อารีรัมย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.ราชบุรี</b></p> <p>- จังหวัดราชบุรี พบ Case ใช้เลือดออกเพิ่มขึ้น มีมาตรการเปิด EOC ระดับจังหวัด และอำเภอเรียบร้อยแล้ว จากการที่มีการระบาดเพิ่มขึ้น จังหวัดราชบุรีได้มีการประชาสัมพันธ์เพิ่มในเรื่องของการใช้ยากลุ่ม NSAID เนื่องจากมีปัญหาจากการใช้ยากลุ่มนี้ก่อนมาที่โรงพยาบาล จึงได้มีการขอความร่วมมือไปที่ร้านขายยาในจังหวัดในการจ่ายยาดังกล่าว ขณะนี้จังหวัดราชบุรีมีผู้เสียชีวิต จำนวน 1 ราย เป็นเด็กที่อำเภอโพธาราม และโรงพยาบาลโพธารามจะมีการทำ Dead Case Conference</p> <p><b>ประธาน : ดร.นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ผู้ตรวจราชการฯ</b></p> <p>- ขอให้ทบทวนการวินิจฉัย และการรักษา ประเด็นป้องกันไม่ให้ยุ่งกีด โดยต้องเน้นย้ำให้เป็นกลยุทธ์ที่เข้มงวดในช่วงนี้ ขอให้ทุกจังหวัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p> <p><b>นพ.เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี</b></p> <p>- ส่วนที่พบการระบาดอยู่ในพื้นที่อำเภอแก่งกระจาน ในตำบลที่มีความเสี่ยง พบกลุ่มผู้ป่วยภายใน 4 สัปดาห์ ซึ่งให้พื้นที่เปิด War room ในสาธารณสุขอำเภอ ในการป้องกันและติดตาม สัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่ามีการระบาดน้อยลง ไม่เกินเส้นมัธยฐาน 5 ปี</p>		

วาระ ที่	เรื่อง	สาระสำคัญ	มติที่ประชุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		<p>ประธาน : ดร.นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ผู้ตรวจราชการฯ</p> <p>- ขอให้เน้นย้ำบทบาทของสาธารณสุขอำเภอ ให้ควบคุมติดตามไข้เลือดออกในพื้นที่ต่าง ๆ</p> <p>- ขอให้ทุกจังหวัดดูแลเรื่องไข้เลือดออก เมื่อน้ำมีปริมาณมากจะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของยุงตามมา มาตรการที่จะไม่ให้ยุงกัดน่าจะดีที่สุด เช่น ยาทากันยุง ขอให้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ดุ Stock ยาชนิดดังกล่าวว่ามีปริมาณเพียงพอหรือไม่ และขอให้โรงพยาบาลทุกแห่งจัดซื้อจัดหาด้วย</p>		
3	<p>วาระอื่น ๆ</p> <p>สถานการณ์น้ำในจังหวัดเพชรบุรี โดย น.พ.เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี</p>	<p>- คาดการณ์ว่าในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 6 สิงหาคม 2561 น้ำจะล้น Spring way ที่อำเภอแก่งกระจาน ภายใน 36 ชั่วโมง จะเข้าสู่อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ได้ทำการเปิด EOC ด้านการแพทย์ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561 ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงน้ำล้น ได้แก่ อำเภอแก่งกระจาน อำเภอท่ายาง อำเภอบ้านลาด อำเภอเมือง อำเภอบ้านแหลม โดยเครือข่ายต่าง ๆ ดูแลผู้ป่วยในกลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ และติดบ้านติดเตียง เนื่องจากจังหวัดเพชรบุรี ได้พบเหตุการณ์น้ำล้นเป็นเวลา 2 ปีติดต่อกัน จึงได้มีการถอดบทเรียน หากปริมาณฝนไม่เพิ่มขึ้น คาดว่าจะสามารถป้องกันได้ระดับหนึ่ง</p> <p>ประธาน : ดร.นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ผู้ตรวจราชการฯ</p> <p>- ขอให้ นพ.สสจ.เพชรบุรี แจ้งสถานการณ์น้ำในจังหวัดเพชรบุรีภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 น. เพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจราชการ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งกำหนดวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2561</p> <p>- ขอให้ทุกจังหวัดช่วยดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชน ยกของขึ้นที่สูง</p>	<p>1) รับทราบ</p> <p>2) มอบหมายให้นพ.สสจ.เพชรบุรี แจ้งสถานการณ์น้ำในจังหวัดเพชรบุรีภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 น. เพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจราชการ จังหวัดเพชรบุรี</p>	- สสจ.เพชรบุรี

นางสาวณติรา อรรถทิมากุล  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ผู้สรุปการประชุม

นางจรรุภา จำนงค์ดี  
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง  
ผู้ตรวจสรุปการประชุม

นางสาวพรลภัส ประยูรหงษ์  
นักจัดการงานทั่วไป  
ผู้สรุปการประชุม